



เทวาลัย

สานสายใยชาวอักษร



ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑๓ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๒



ข่าวจากภาควิชาภาษาอังกฤษ

✉ อาจารย์จากภาควิชาภาษาอังกฤษหลายท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ ภิงคารวัฒน์ อาจารย์ ดร. ปรีณา แข่งขัน อาจารย์ ดร. มัทธนีย์ พลังเทพินทร์ อาจารย์ ดร. ธิดา ตรงค์สุวรรณ อาจารย์จิตติมา พฤทธิพฤษ์ อาจารย์ภัคพรรณ ทิพยมนตรี อาจารย์ ดร. Brett Farmer และ อาจารย์ Andru Matthews ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬามัคคาลกรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา โดยมีคณาจารย์จากภาควิชาฯ และเจ้าหน้าที่ของคณะอักษรศาสตร์เป็นกองเชียร์

✉ ภาควิชาภาษาอังกฤษได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Film and Literature ในวันที่ 19 และ 20 มีนาคม 2552 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี โดยมีวิทยากร คือ อาจารย์ ดร. Brett Farmer จากภาควิชาภาษาอังกฤษ มีคณาจารย์และนิสิตของคณะอักษรศาสตร์และอาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆเข้าร่วมสัมมนา



✉ ภาควิชาภาษาอังกฤษจัดสัมมนาภาควิชาฯ ประจำปี พ.ศ. 2552 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ ในวันที่ 26 มีนาคม 2552 เวลา 8.30 - 16.00 น. เพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาภาควิชาฯ



โครงการภาษาพาเที่ยววันเดียวจบ (ต่อ)

ปิดโครงการไปแล้วอย่างงดงาม ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2552 ในหัวข้อภาษาพาเที่ยววันเดียวจบ เพื่อเที่ยวเวียดนามและจีน ด้วยเสียงตอบรับอย่างดี และความชื่นชมของผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายตลอดทั้ง 5 ภาษารวมเกือบ 1,000 คน ทุกเสียงเรียกร้องให้จัดโครงการดีๆ เช่นนี้บริการแก่สังคมทุกปี ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการขอขอบคุณวิทยากรทั้ง 5 ภาษาจากภาควิชาภาษาตะวันตกและตะวันออก ทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรควัฒน์ ประดิษฐ์พงษ์ อาจารย์สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์อัมภฎายุทธ ชูศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนธิรา ราโท อาจารย์ ดร. ศศิพร เพชรราษฎร์ และอาจารย์ธีรวัฒน์ ธีรพจน์ ที่ได้เสียสละเวลามารบรรยายอย่างทุ่มเทให้กับศูนย์บริการวิชาการของคณะเรา หวังว่าในอนาคต ศูนย์ฯจะได้มีโอกาสจัดภาษาอื่นๆต่อไป



ใคร ทำอะไร ที่ไหน

✉ อาจารย์ ดร. หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับทุนจากโครงการศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี ให้ไปค้นคว้าและเก็บข้อมูลวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้กาลอดีตซึ่งมีการณลักษณะสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ในภาษาสเปนกับวลีบอกเวลา” ณ ประเทศสเปน ภายใต้โครงการศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณคดี คณะอักษรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 21 เมษายน ถึง 20 พฤษภาคม 2552

✉ ศาสตราจารย์ ดร. พรสวรรค์ วัฒนางกูร ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับทุนจากโครงการศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี ให้ไปเก็บข้อมูลวิจัย ณ มหาวิทยาลัยเกิททิงเงิน (Universität Göttingen) และมหาวิทยาลัยแบร์ลิน (Frei Universität Berlin) เรื่อง “พุทธศาสนาในวรรณกรรมโลก” และเรื่อง “ศัพท์ธรรมะเพื่อการปฏิบัติ 100 หัวข้อธรรม 550 ศัพท์ในทศตวรรษที่ 21 ที่ขนิทาย พระสุตตันตปิฎก : การศึกษาคุณค่าความหมาย การแปลจากบาปเป็นไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี สเปน” ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 6 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2552

✉ อาจารย์สมพรนุช ตันศรีสุข ภาควิชาภาษาตะวันออก ศึกษาศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบอร์เนียว เป็นระยะเวลา 4 ปี 5 เดือน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2556

✉ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรันธรา ศรีอุทัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ" ซึ่งจัดโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 19 มีนาคม 2552 เวลา 8.45 – 16.15 น.

✉ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรันธรา ศรีอุทัย ลาไปปฏิบัติงานในฐานะผู้ควบคุมโครงการพานิสิตในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต / ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ ไปทำกิจกรรมวิชาการ ณ ประเทศสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม ถึง 7 เมษายน 2552

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ น.ส.มัลลิกา สามารถ โทร. 84885 E – mail : artspr08@hotmail.com